

## BÀI VIẾT

### Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hằng - một Hiệu trưởng mẫu mực, tâm huyết với nghề

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dạy:

*“ Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây  
Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người ”*

Thật vậy, nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Trường học và thầy cô chính là nền tảng vững chắc chấp cánh ước mơ cho các thế hệ học trò. Tại ngôi trường có tuổi đời còn rất trẻ - Trường THCS Lý Sơn tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đang nỗ lực phấn đấu, không ngừng tu dưỡng hoàn thiện bản thân với một suy nghĩ: *“Tất cả vì học sinh thân yêu”*. Người chèo lái con thuyền Lý Sơn, phấn đấu vươn mình phát triển cùng giáo dục quận Long Biên nói riêng và giáo dục thủ đô Hà Nội nói chung là Nhà giáo, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng - Nguyễn Thị Thu Hằng. Đối với chúng tôi Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hằng không chỉ là một người lãnh đạo, một người cô, một người chị mà còn là một tấm gương để bản thân học tập, rèn luyện, đề cống hiến nhiều hơn cho mái trường THCS Lý Sơn - Long Biên mến yêu này.



*Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hằng – Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  
nhà trường lên đọc diễn văn khai giảng*

Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hằng sinh năm 1975 tại Đình Vỹ, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội - vùng đất giàu truyền thống hiếu học. Từ nhỏ, cô luôn mơ ước lớn lên trở thành một giáo viên để ngày ngày được là *“người lái đò”* chở lớp lớp thế hệ tương lai của đất nước đến bến bờ tri thức. Năm 1996, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Hóa - Sinh của trường Đại học Sư phạm Hà Nội II, cô Nguyễn Thị Thu Hằng được phân công về nhận công tác tại trường THCS Yên Thường, huyện

Gia Lâm. Trong những năm đầu vào nghề, cuộc sống nhà giáo gặp nhiều khó khăn song cô vẫn quyết tâm, miệt mài theo đuổi với nghề mình yêu quý. Dù khó khăn nhưng cô vẫn vừa dạy học vừa tự bồi dưỡng nâng cao trình độ và trau dồi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

Đến tháng 9 năm 2010, cô được UBND Quận Long Biên điều động, phân công công tác về trường THCS Ngọc Lâm và gắn bó với giáo dục quận Long Biên đến ngày hôm nay. Trong giảng dạy, để có hiệu quả cao, cô phân loại học sinh để có phương pháp truyền đạt kiến thức phù hợp. Với những học sinh giỏi, cô luôn có phương pháp để bồi dưỡng, khơi gợi để các em biết phát huy tiềm năng của bản thân. Đối với những học sinh yếu hơn, Cô luôn gần gũi, nhẹ nhàng, chỉ dạy tận tình để các em từng bước say mê và học tập tiến bộ. Chính nhờ đó mà hằng năm các lớp của cô luôn có nhiều học sinh giỏi các cấp. Chìa khóa của sự thành công này chính là sự tận tâm, ý thức trách nhiệm, yêu nghề, yêu thương học sinh của cô. Trong quá trình dạy học, cô không chỉ dạy trên lớp mà còn tận dụng mọi thời điểm để truyền đạt kiến thức, truyền đến các em sự say mê, nhiệt tình, bồi dưỡng cho các em phương pháp và ý chí quyết tâm trong nghiên cứu và học tập. Cô luôn xứng đáng là tấm gương sáng trong môi trường sư phạm, sống và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.



*Hình ảnh: Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hằng trong thời gian công tác tại trường THCS Ngọc Lâm*

Đâu chỉ là một người thầy có chuyên môn giỏi, có **“tâm”** với học trò, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hằng còn thể hiện mình là một người quản lý có **“tài”** và có **“tâm”** khi được điều động về làm Phó hiệu trưởng trường THCS Ngọc Lâm từ

tháng 9 năm 2013. Trong vai trò quản lí, khi ở trường cô luôn thực hiện đúng mọi chủ trương, đường lối của Đảng, luôn làm tốt nhiệm vụ đi đầu, gương mẫu và tích cực vận động đồng nghiệp tham gia phong trào thi đua của ngành, của trường và được tập thể công nhận. Cô cũng đồng lòng, nhất trí trong BGH và cùng lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường trong mọi công tác được phân công.

Đến tháng 3 năm 2023, cô Nguyễn Thị Thu Hằng được điều động làm Phó hiệu trưởng trường THCS Gia Thụy. Tại đây, cô tiếp tục phát huy được kinh nghiệm quản lí, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng, quý trọng.



*Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hằng cùng đồng nghiệp trong thời gian công tác tại trường THCS Gia Thụy*

Luôn mang tinh thần ham học hỏi, phấn đấu và rèn luyện không ngừng để nâng cao về trình độ chuyên môn và năng lực công tác, dù ở bất cứ cương vị nào thì cô cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi môn Hóa cấp huyện (năm học từ 2004-2007), giải Nhì giáo viên giỏi cấp thành phố môn Hóa (năm học 2009-2010), giải Nhất giáo viên giỏi môn Sinh cấp thành phố (năm học 2011-2012), liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (từ năm 2004-2019). Trong quá trình công tác, cô cũng có nhiều chia sẻ trong các sáng kiến kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin, công tác quản lí được Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá xếp loại C, B (7 sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố),....

Gần 30 năm trong nghề trong đó 11 năm làm công tác quản lý với sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng. Ngày 25 tháng 6 năm 2024, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hằng lại được cấp trên tin tưởng giao cho nhiệm vụ đầy khó khăn và thử thách. Đó là: cô được điều động về làm Hiệu trưởng trường THCS Lý Sơn - một ngôi trường mới nằm ở phường Thượng Thanh của quận Long Biên. Nhận nhiệm vụ trong một giai đoạn vô cùng khó khăn và thách thức khi ngôi trường còn chưa hoàn thiện, bộn bề vôi cát và đội ngũ giáo viên ban đầu còn ít ỏi. Song với bản lĩnh của một người từng trải và dày dặn kinh nghiệm quản lý, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hằng đã xây dựng một tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên vượt qua mọi khó khăn, thách thức với mục tiêu “*Vững vàng, vươn xa*”.



Hình ảnh: Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hằng nhận quyết định bổ nhiệm

#### *Hiệu trưởng trường THCS Lý Sơn*

Là người đứng đầu đơn vị, cô luôn gương mẫu, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Với lòng đam mê, hết lòng vì con trẻ thân yêu. Cô sắp xếp công việc với thời khóa biểu một cách khoa học, đạt hiệu quả cao. Mỗi công việc trong trường với tinh thần nhiệt tình năng động, sáng tạo trong mọi công việc đều được cô giải quyết thấu đáo. Cô luôn có những hướng dẫn, chỉ đạo vận dụng nhiều phương pháp đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục và quản lý, vận dụng tốt các biện pháp quản lý, hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

Với chúng tôi, tại ngôi trường phần lớn là giáo viên trẻ, điều đáng quý ở cô là tình cảm mà cô dành cho đồng nghiệp - một sự lắng nghe chia sẻ và cảm thông sâu sắc. Trong cuộc họp hay giao tiếp với mọi người hằng ngày, tôi và đồng

nghiệp ít thấy cô dùng những từ mỹ miều hoặc đao to búa lớn... Có khi gặp những việc căng thẳng cô vẫn giữ được thái độ và lời lẽ rất mực thước, bình tĩnh, tự tin. Tuy đảm nhiệm vị trí lãnh đạo nhà trường nhưng cô luôn dành thời gian động viên, quan tâm, hỏi han đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Đôi lúc chỉ là sự thay đổi nhỏ của các giáo viên cô cũng nhận ra nhanh chóng để có những tác động kịp thời, giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn. Hình ảnh một người Hiệu trưởng luôn vui vẻ, nhẹ nhàng, tâm lý luôn để lại ấn tượng đẹp trong lòng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Tất cả cá nhân đều được cô tôn trọng như nhau “*Luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu*” vì vậy mọi vấn đề đều được cô giải quyết thấu tình đạt lý tạo được niềm tin vững chắc. Đó không đơn giản là quan hệ lãnh đạo với cấp dưới mà là tình bạn, tình đồng chí cao cả.



*Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hằng và tập thể giáo viên trường THCS Lý Sơn*

Với nền giáo dục của Thủ đô đang có những bước chuyển mình và khởi sắc, chúng tôi bỗng cảm thấy vui hơn, ấm áp hơn khi được sống và làm việc với một nhà giáo mẫu mực, tâm huyết với nghề. Tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa để cùng với cô và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, tạo dựng thương hiệu cho nhà trường để khẳng định vị trí, tạo được niềm tin trong phụ huynh, học sinh và nhân dân.